

เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

จัดงานโดย สำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน  
สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เรียบเรียงโดย สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
\*\*\*\*\*

**ประเภทรางวัล**

**ประเภทสถานศึกษา**

- ๑) สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
- ๒) สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง
- ๓) สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
- ๔) สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

**ประเภทโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา**

- ๕) ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
- ๖) ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น
- ๗) ประเภทนวัตกรรมดีเด่น
- ๘) ประเภทนานาชาติดีเด่น

**ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการ**

- ๙) คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น
- ๑๐) ที่ปรึกษาการทำงานดีเด่นในสถานประกอบการ

**ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานศึกษา และสถานประกอบการ**

- ๑๑) ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา
- ๑๒) ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ

**ประเภทสถานประกอบการ**

- ๑๓) สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
- ๑๔) สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น

รวมทั้งสิ้น ๑๔ ประเภท

ประเภทที่ ๑ : สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น

ที่	หัวข้อ	เกณฑ์คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	ร้อยละ ๕๐ ของหลักสูตร มีรายวิชาสหกิจศึกษาและหลักสูตรผ่านการรับรองจาก สป.อว. และองค์การวิชาชีพ	ต้องผ่าน	ให้พิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของหลักสูตรสหกิจศึกษา และการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วย (เครือข่ายเป็นผู้ลงความเห็น โดยมีรายงานประกอบ)
	ร้อยละ ๕๐ ของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา เลือกที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา	ต้องผ่าน	
๒	มีนโยบาย โครงสร้าง และมาตรการส่งเสริมแรงจูงใจให้กับคณาจารย์และนักศึกษาสหกิจศึกษา	๑๕	
๓	มีจำนวนอาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ สป.อว. เห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา	๒๐	พิจารณาจากการนำเสนอเป็นเอกสารของสถาบัน
๔	แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา และ โครงการของนักศึกษา	๒๐	พิจารณาได้จากข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
๕	มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดำเนินงาน สหกิจศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการนำระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ</li> <li>- การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา</li> <li>- มีผลการติดตามการดำเนินงานของบัณฑิตที่ผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา</li> </ul>	๑๕	
๖	มีนวัตกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาที่นำไปใช้	๑๕	
๗	มีผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้กับสถานศึกษาและสังคมภายนอก	๑๕	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	

หมายเหตุ ๑. ตัดสิทธิ์สถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลประเภทนี้มาแล้ว

ประเภทที่ ๒ : สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง

ที่	หัวข้อ	เกณฑ์คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรม ในช่วงก่อน และหลังไปสหกิจศึกษา	๒๐	
๒	มีการนำผลการประเมินการจัดสหกิจศึกษามาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	๑๕	
๓	คณาจารย์นิเทศผ่านการอบรมหลักสูตรที่ สป.อว. เห็นชอบเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ของอาจารย์ทั้งหมด ในหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา	๑๕	พิจารณาจากการนำเสนอเป็นเอกสารของสถาบัน
๔	ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา และโครงการของนักศึกษา โดยดูผลย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)	๑๕	พิจารณาจากข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจ
๕	จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา	๑๕	พิจารณาจากการนำเสนอเป็นเอกสารของสถาบัน
๖	มีพัฒนาการ และการขยายผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา จำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษา จำนวนนักศึกษา สหกิจศึกษา และจำนวนสถานประกอบการ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ของทุกๆ ปีการศึกษา	๑๐	พิจารณาจากการนำเสนอเป็นเอกสารของสถาบัน
๗	มีสถานประกอบการหลากหลายประเภท หรือมีสถานประกอบการต่างประเทศที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน <b>หมายเหตุ:</b> สถานประกอบการหลากหลาย หมายถึง พื้นที่ ขนาด และประเภท	๑๐	พิจารณาจากการนำเสนอเป็นเอกสารของสถาบัน
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	

ประเภทที่ ๓ : สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

ที่	หัวข้อ	เกณฑ์คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	สถานศึกษามีนโยบายและความพร้อมในการจัดส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ โดยมีการเตรียมความพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และสนับสนุนในสิ่งที่จำเป็นแก่นักศึกษา	๒๐	พิจารณาจากเอกสารการนำเสนอของสถาบัน
๒	สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงาน และจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมให้การดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ เช่น ความปลอดภัย ค่าครองชีพ การรักษาพยาบาล การประกันภัย (สุขภาพ/อุบัติเหตุ) เป็นต้น	๑๕	พิจารณาจากเอกสารการนำเสนอของสถาบัน เช่น การมีงบประมาณสนับสนุนให้กับนักศึกษาสำหรับการทำสหกิจศึกษานานาชาติ เป็นต้น
๓	ความพึงพอใจของสถานประกอบการนานาชาติต่อการปฏิบัติงานและโครงการของนักศึกษา โดยดูผลย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๒)	๑๕	พิจารณาจากข้อมูลของแบบประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการ
๔	จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ	๑๕	
๕	มีผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ	๑๕	
๖	มีจำนวนสถานประกอบการในต่างประเทศ และจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ของทุกปี การศึกษา รวมถึงมีสถานประกอบการหลากหลาย (สถานประกอบการมีหลายประเภท/เครือข่ายกิจการตั้งอยู่ในต่างประเทศ ฯลฯ)	๒๐	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	

- หมายเหตุ**
๑. สหกิจศึกษานานาชาติ หมายถึง การดำเนินการสหกิจศึกษาที่ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในต่างประเทศ
  ๒. หากได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา จะเสนอได้อีกครั้งในปี ๒๕๖๕
  ๓. ถ้าได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก ๓ ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (เสนอได้ในปี ๒๕๖๖)

ประเภทที่ ๔ : สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

ที่	หัวข้อ	เกณฑ์คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	ร้อยละ ๕๐ ของหลักสูตร มีรายวิชาสหกิจศึกษาและหลักสูตรผ่านการรับรองจาก สป.อว. และองค์กรวิชาชีพ	ต้องผ่าน	ให้พิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของหลักสูตรสหกิจศึกษา และการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วย (เครือข่ายเป็นผู้ลงความเห็น โดยมีรายงานประกอบ)
	ร้อยละ ๕๐ ของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา เลือกที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา	ต้องผ่าน	
๒	มีนโยบาย โครงสร้าง และมาตรการส่งเสริมแรงจูงใจให้กับคณาจารย์และนักศึกษาสหกิจศึกษา	๑๐	
๓	มีจำนวนอาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ สป.อว. เห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา	๑๕	พิจารณาจากการนำเสนอเป็นเอกสารของสถาบัน
๔	แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา และโครงการของนักศึกษา	๑๕	พิจารณาจากข้อมูลแบบประเมิน ความพึงพอใจของสถานประกอบการ
๕	มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา - มีการนำระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ - การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา - มีผลการติดตามการดำเนินงานของบัณฑิตที่ผ่าน หลักสูตรสหกิจศึกษา	๑๐	
๖	มีการดำเนินงานสหกิจศึกษาในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ โดยมีสัมฤทธิ์ผลที่เป็นที่พอใจของทั้งสถานประกอบการและสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)	๒๕	
๗	มีการจัดสหกิจศึกษาในรูปแบบใหม่ที่ได้ผลดี และถือเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมสหกิจศึกษา	๒๕	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	

- หมายเหตุ ๑. หากได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา จะเสนอได้อีกครั้งในปี ๒๕๖๕  
๒. ถ้าได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก ๓ ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (เสนอได้ในปี ๒๕๖๖)

ประเภทที่ ๕ : โครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

ที่	หัวข้อ	เกณฑ์คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	โครงการ/ผลงาน/งานประจำ ได้รับการจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยงสอนงาน	๒๕	
๒	การดำเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผน และทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา	๒๕	
๓	ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงการ/ผลงาน	๑๕	
๔	เป็นโครงการ/ผลงาน ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในสถานประกอบการ	๓๕	

หมายเหตุ ๑. โครงการ/ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา

ประเภทที่ ๖: โครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น

ที่	หัวข้อ	เกณฑ์คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	โครงการ/ผลงาน/งานประจำได้รับการจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบที่เลี้ยงสอนงาน	๒๕	
๒	การดำเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบ แบบแผน และทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา	๒๕	
๓	ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงการ/ผลงาน	๑๕	
๔	เป็นโครงการ/ผลงาน ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ - เป็นงานประจำที่สามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย	๓๕	
<b>รวม</b>		<b>๑๐๐</b>	

หมายเหตุ ๑. โครงการ/ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา

ประเภทที่ ๗ : โครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาประเภทนวัตกรรมดีเด่น

ที่	หัวข้อ	เกณฑ์คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	โครงการ/ผลงาน ที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุน เป็นพิเศษจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบที่เลี้ยงส่งงาน โดยเป็นโครงการ/ผลงานที่สร้างจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา	๒๕	
๒	การดำเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผน และทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา	๒๐	
๓	ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงการ/ผลงาน อันเนื่องมาจากคุณภาพ ของผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์	๓๐	
๔	สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรในระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษาและก่อให้เกิดการพัฒนานักนวัตกรรมให้กับประเทศ	๒๕	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	

- หมายเหตุ
๑. โครงการ/ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา
  ๒. เป็นโครงการ/ผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากผลงานของนักศึกษา



ประเภทที่ ๘ : โครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาประเภทนานาชาติดีเด่น

ที่	หัวข้อ	เกณฑ์คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	โครงการ/ผลงาน ได้รับการจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบที่เลี้ยงส่งงาน มีการจัดสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยงที่เหมาะสม	๑๐	
๒	การดำเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผน และทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา	๑๐	
๓	สถานประกอบการในต่างประเทศพึงพอใจต่อโครงการ/ผลงานที่นักศึกษารับผิดชอบ โดยเป็นโครงการที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ และ เป็นที่ยอมรับ	๒๐	
๔	นักศึกษาเป็นผู้มีทักษะวิชาการ วิชาชีพ ปรับตัว ยอมรับ แก้ไขสถานการณ์ และทักษะการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำมาใช้เพื่อให้การดำเนินการสหกิจศึกษาของสถานประกอบการประสบความสำเร็จ/มีการปรับปรุง อย่างชัดเจน - มีการรายงานผลสะท้อนกลับ (Reflection) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อคณาจารย์/ คณะกรรมการฯ ของสถาบันการศึกษา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป	๒๐	มุ่งเน้นประเมินคุณสมบัติเฉพาะตัวนักศึกษา เช่น ๑.หลักการทำงานของบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ต่างกัน (Inter-disciplinary Team) ๒.การเป็นผู้มีแก่นชีวิตที่สร้างสรรค์ (Creative Spirit) ๓.การทำงานเป็นทีม (Teamwork) เป็นต้น
๕	สถานประกอบการในต่างประเทศมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยนักศึกษามีความพร้อมและผลงานการถ่ายทอดประสบการณ์/นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา	๓๐	มุ่งเน้นความต้องการและความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อทักษะขีดความสามารถของนักศึกษา (Competency) ๓ ด้าน คือ ๑.ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ๒.การเผชิญและแก้ปัญหา (Problem Solving) ๓.การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (Collaborative Network)
๖	ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ	๑๐	พิจารณาการนำเสนอในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบนำเสนอผลงาน)
<b>รวม</b>		<b>๑๐๐</b>	

- หมายเหตุ**
- มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (๑๒ สัปดาห์) และมีการปฏิบัติสหกิจศึกษาเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องในสถานประกอบการที่มีลักษณะงานเดียวกันในต่างประเทศ
  - โครงการ/ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา
  - ในรอบคัดเลือก มีคะแนนรวมทั้งหมด ๙๐ คะแนน (ข้อ ๖ พิจารณาในวันที่ ๓ เม.ย. ๖๓)

ประเภทที่ ๙ : คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น

ที่	หัวข้อ	เกณฑ์ คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงาน ให้งานด้านสหกิจศึกษาประสบความสำเร็จ	๑๕	กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ
๒	มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้าง นวัตกรรมในการบริหารงานด้านสหกิจ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง	๒๐	กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ
๓	มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการ ดำเนินสหกิจศึกษา โดยมีการนำงาน ด้านสหกิจศึกษาไปเผยแพร่และมีการขยาย ผลสู่สังคมให้เกิดความยั่งยืน	๑๕	มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษา ต่อบุคคลและหน่วยงานทั่วไป
๔	เป็นบุคคลที่ทำให้การดำเนินงานสหกิจ ศึกษาของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ ตามมาตรฐาน และเป้าหมายของ สถานศึกษา	๒๕	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและ จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม ๑. นักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาเทียบกับ จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตรสหกิจศึกษาของ สถาบัน การศึกษา ๒. จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา ๓. จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับการจ้างงานจาก สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในระยะ ๖ เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (ย้อนหลัง ๑ ปี) ๔. จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแล ให้ คำปรึกษา แนะนำ ช่วยแก้ปัญหา และนิเทศงาน ภายใน ระยะ ๓ ปี ที่ผ่านมา ๕. กำหนดค่าคะแนนความสำเร็จโดยเริ่มจาก baseline ที่ ร้อยละ ๑๐
๕	เป็นบุคคลที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วย แก้ปัญหา และนิเทศการปฏิบัติสหกิจศึกษา ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติสหกิจ ศึกษา ทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่นิเทศนักศึกษา ระหว่างนักศึกษปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของ นักศึกษาสหกิจศึกษา ที่อยู่ในความดูแล รับผิดชอบด้วย	๒๕	ผลการประเมินความพึงพอใจ - ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อการดำเนินงาน ของคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา - ความพึงพอใจของที่ปรึกษาการทำงานในสถาน ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณาจารย์ นิเทศสหกิจศึกษา - ความพึงพอใจของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานของคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
<b>รวม</b>		<b>๑๐๐</b>	

- หมายเหตุ** ๑. คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา หมายถึง อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา  
และผ่านหลักสูตรการอบรมการนิเทศงานที่ได้รับการรับรองจาก สป.อว. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่นิเทศงานสหกิจ  
ศึกษาของสถานศึกษา โดยไม่ถือเป็นผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษา
๒. หากได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา จะเสนอได้อีกครั้งในปี ๒๕๖๕
๓. ถ้าได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก ๓ ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (เสนอได้ในปี ๒๕๖๖)

ประเภทที่ ๑๐ : ที่ปรึกษาการทำงานดีเด่นในสถานประกอบการ

ที่	หัวข้อ	เกณฑ์คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานให้งานด้านสหกิจศึกษาประสบความสำเร็จ	๑๕	กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ
๒	มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานด้านสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง	๒๐	กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ
๓	มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการดำเนินสหกิจศึกษา โดยมีการนำงานด้านสหกิจศึกษาไปเผยแพร่และมีการขยายผลสู่สังคมให้เกิดความยั่งยืน	๑๕	มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษาต่อบุคคลและหน่วยงานทั่วไป
๔	เป็นบุคคลที่ทำให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการประสบความสำเร็จตามมาตรฐาน และเป้าหมายของสถานศึกษาและสถานประกอบการ	๒๕	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและจำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม ๑. จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาเทียบกับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตรสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษา ๒. จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในระยะเวลา ๖ เดือนหลังสำเร็จการศึกษา (ย้อนหลัง ๑ ปี) ๓. จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ และนิเทศงาน ในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา ๔. กำหนดค่าคะแนนความสำเร็จโดยเริ่มจาก baseline ที่ร้อยละ ๑๐
๕	เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการมอบหมายงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศงาน และติดตามประเมินผล นักศึกษาสหกิจศึกษาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ	๒๕	ผลการประเมินความพึงพอใจ - ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ - ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ - ความพึงพอใจของเจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการต่อการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ
<b>รวม</b>		<b>๑๐๐</b>	

- หมายเหตุ**
๑. ที่ปรึกษาการทำงานดีเด่นในสถานประกอบการ หมายถึง บุคลากรผู้ทำหน้าที่ดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการนั้นๆ
  ๒. หากได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา จะเสนอได้อีกครั้งในปี ๒๕๖๕
  ๓. ถ้าได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก ๓ ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (เสนอได้ในปี ๒๕๖๖)

ประเภทที่ ๑๑: ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา

ที่	หัวข้อ	เกณฑ์คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานให้ งานด้านสหกิจศึกษาประสบความสำเร็จ	๑๕	กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ
๒	มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใน การบริหารงานด้านสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง	๓๐	กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ
๓	มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการดำเนิน สหกิจศึกษา โดยมีการนำงานด้านสหกิจศึกษา ไปเผยแพร่และมีการขยายผลสู่สังคมให้เกิด ความยั่งยืน	๓๐	มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร่ความรู้ ทางด้านสหกิจศึกษาต่อบุคคลและหน่วยงาน ทั่วไป
๔	เป็นบุคคลที่ทำให้การดำเนินงานสหกิจศึกษา ของสถานศึกษาประสบความสำเร็จตาม มาตรฐาน และเป้าหมายของสถานศึกษา	๒๕	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาสห กิจศึกษาและจำนวนสถานประกอบการที่เข้า ร่วม - นักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาเทียบกับ จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตรสหกิจ ศึกษาของสถาบัน การศึกษา - จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสห กิจศึกษา - จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการจ้างงานจาก สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาใน ระยะ ๖ เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (ย้อนหลัง ๑ ปี) - กำหนดค่าคะแนนความสำเร็จโดยเริ่มจาก baseline ที่ร้อยละ ๑๐
<b>รวม</b>		<b>๑๐๐</b>	

- หมายเหตุ**
๑. ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษา เป็นผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานศึกษา ตั้งแต่หัวหน้าหน่วยสหกิจศึกษาลงมา
  ๒. หากได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา จะเสนอได้อีกครั้งในปี ๒๕๖๕
  ๓. ถ้าได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก ๓ ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (เสนอได้ในปี ๒๕๖๖)

ประเภทที่ ๑๒ : ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ

ที่	หัวข้อ	เกณฑ์คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานให้งานด้านสหกิจศึกษาประสบความสำเร็จ	๑๕	กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ
๒	มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา โดยมีการนำงานด้านสหกิจศึกษาไปเผยแพร่และมีการขยายผลสู่สังคมให้เกิดความยั่งยืน	๓๐	มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษาต่อบุคคล และหน่วยงานทั่วไป
๓	มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่สังคมในการบริหารงานด้าน สหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง	๓๐	กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ
๔	เป็นบุคคลที่ทำให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ	๒๕	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นในสถานประกอบการนั้น - จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการนั้น
<b>รวม</b>		<b>๑๐๐</b>	

- หมายเหตุ**
๑. ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง บุคลากรผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ตั้งแต่หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาลงมา
  ๒. หากได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา จะเสนอได้อีกครั้งในปี ๒๕๖๕
  ๓. ถ้าได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก ๓ ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (เสนอได้ในปี ๒๕๖๖)

ประเภทที่ ๑๓ : สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น

ที่	หัวข้อ	เกณฑ์คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	การร่วมดำเนินการสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ต้องผ่าน	
๒	- การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๑๐ คน/ปี - มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	ต้องผ่าน	
๓	มีนโยบายพร้อมทั้งโครงสร้างองค์กร และจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง	๕	
๔	จัด/มีผู้นิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา	๑๕	
๕	จัดให้มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตามความเหมาะสมและความปลอดภัยของนักศึกษา	๑๕	
๖	จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการทำงานของนักศึกษา	๒๐	
๗	มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา - มีการปฐมนิเทศการสอนงาน และการติดตามความก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพ - มีการกำหนดบทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาในสถานประกอบการ เปรียบเสมือนพนักงานจริง - มีการจัดการสัมมนา นำเสนอผลงานของนักศึกษา และมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๓๕	
๘	มีความพร้อม และ/หรือ ผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์/นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษากับสังคมภายนอก	๑๐	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	

- หมายเหตุ
๑. สถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง สถานประกอบการที่มีแรงงานมากกว่า ๒๐๐ คน
  ๒. หากได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา จะเสนอได้อีกครั้งในปี ๒๕๖๕
  ๓. ถ้าได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก ๓ ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (เสนอได้ในปี ๒๕๖๖)

ประเภทที่ ๑๔ : สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น

ที่	เกณฑ์	เกณฑ์คะแนน	วิธีพิจารณา
๑	การร่วมดำเนินการสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ต้องผ่าน	
๒	- การรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>● การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๓ คน/ปี (สำหรับสถานประกอบการขนาดกลาง)</li> <li>● การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๑ คน/ปี (สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก)</li> </ul> - มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	ต้องผ่าน	
๓	มีนโยบายพร้อมทั้งโครงสร้างองค์กร และจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง	๕	
๔	จัด/มีผู้นิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา	๑๕	
๕	จัดให้มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตามความเหมาะสมและความปลอดภัยของนักศึกษา	๑๕	
๖	จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการทำงานของนักศึกษา	๒๐	
๗	มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการปฐมนิเทศการสอนงาน และการติดตามความก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพ</li> <li>- มีการกำหนดบทบาท/หน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่ศึกษาในสถานประกอบการเปรียบเสมือนพนักงานจริง</li> <li>- มีการจัดการสัมมนานำเสนอผลงานของนักศึกษา และมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐</li> </ul>	๓๕	
๘	มีความพร้อม และ/หรือ ผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์/นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษากับสังคมภายนอก	๑๐	
รวมคะแนน		๑๐๐	

- หมายเหตุ**
๑. สถานประกอบการขนาดกลาง หมายถึง สถานประกอบการที่มีแรงงาน ๕๐-๒๐๐ คน และสถานประกอบการขนาดเล็ก หมายถึง สถานประกอบการที่มีแรงงานต่ำกว่า ๕๐ คน
  ๒. หากได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา จะเสนอได้อีกครั้งในปี ๒๕๖๕
  ๓. ถ้าได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก ๓ ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (เสนอได้ในปี ๒๕๖๖)